



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 8 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,943 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,066,800 ราย เสียชีวิต 69 ราย เสียชีวิตสะสม 23,369 ราย รักษาหายเพิ่ม 25,005 ราย รักษาหายสะสม 2,819,103 ราย ยังรักษาอยู่ 224,328 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 447,615,962 (+1,124,439) ราย เสียชีวิต 6,024,887 (+4,177) ราย รักษาหาย 381,079,793 (+1,391,846) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **ฮ่องกง** รัฐบาลประกาศอย่างกังวลมาตรการตรวจหาเชื้อพลเมือง ฮ่องกงทุกคนช่วงกลางเดือนมี.ค. และมั่นใจว่าจะไม่เกิดสถานการณ์อาหารขาดแคลน **จีน** พบผู้ป่วยโควิดภายในประเทศมากที่สุดในรอบ 2 ปี

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, workpointtoday, moneyandbanking)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา แนวโน้มผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจมีจำนวนมากขึ้น แต่อัตราครองเตียงระบบสาธารณสุขยังรองรับได้ ขอให้ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังมารับวัคซีนเข็มมากขึ้นก่อนถึงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ ที่ประชุมระบุว่าสงกรานต์ปีนี้ไม่ได้งดจัด/งดเดินทางข้ามจังหวัด แต่ขอให้อยู่ภายใต้มาตรการที่ปลอดภัย และเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ 18 มี.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ช่อง 7,9, mcot, TNN, NBT, thaipbs, workpointtoday, thailandplus)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการติดตามสถานการณ์เชื้อโควิด 19 ในไทย พบเป็นสายพันธุ์โอมิครอน 99.6% ที่เหลือเป็นสายพันธุ์เดลตา 7 ตัวอย่าง ส่วนผู้เดินทางมาจาก ตปท. ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นโอมิครอนทั้งหมด สำหรับสัดส่วนสายพันธุ์ย่อย BA.2 อยู่ที่ 51.8% และอำนาจการแพร่กระจายของโรคมมากกว่า BA.1 ถึง 1.4 เท่า คาดว่าไม่นานจะแทนที่ BA.1 และอัตราการติดเชื้อในครัวเรือน BA.2 พบ 39% BA.1 พบ 29% อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้จะมีเทคโนโลยีการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสจะมีมากขึ้นทั้ง LAMP และ CRISPR ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ คือ การตรวจหาสายพันธุ์ใน 2 ตำแหน่ง และต้องผ่านการรับรองจาก อย. ซึ่งขณะนี้ยืนยันการตรวจด้วย RT-PCR, ATK มีความแม่นยำ และเมื่อตรวจ ATK แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำอีก

- นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ย้ำเชื้อโอมิครอน BA.3 ยังไม่พบในประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ช่อง 9, mcot, acnews, nationtv, infoquest)

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ที่สูงถึง 65 คนว่าหากเทียบกับช่วงเดลตาระบาด ถือว่าสัดส่วนการเสียชีวิตจากโอมิครอนยังไม่สูง เพราะเดลตาระบาดเดือนส.ค. 64 เคยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 300 คน ส่วนผู้เสียชีวิตที่สูงวันนี้เป็นผลจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนมากต่อเนื่องกว่า 2 หมื่นคน ตั้งแต่ต้นก.พ. แต่ยงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ ผู้เสียชีวิตร้อยละ 95 เป็นกลุ่ม 608 โดยเฉพาะกลุ่มติดเตียงติดเชื้อจากผู้ดูแล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสตัดว่า สถานการณ์ระบาดของไทย ถ้าดูเฉพาะจำนวนติดเชื้อยืนยันจะสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก แต่หากรวม ATK ด้วย จะพุ่งไปถึงอันดับ 7 ของโลก และอันดับ 4 ของเอเชีย จำนวนติดเชื้อใหม่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลก ติดเชื้อลดลงร้อยละ 10 และเสียชีวิตลดลงร้อยละ 14

2. UCEP COVID

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, ช่อง 5, 9, สวท., infoquest, thejournalistclub, mcot, thaipbs, workpointtoday, INN, TNN, NBT)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวว่า วันที่ 8 มี.ค.เตรียมเสนอต่อที่ประชุม ครม. เรื่อง UCEP COVID เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการจำแนกผู้ป่วย ให้การรักษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยผู้ป่วยสีเหลือง สีแดง ยังคงให้บริการรักษาแบบฉุกเฉิน ส่วนผู้ป่วยสีเขียวให้การรักษาแบบ OPD/ HI/ เจอ-แจก-จบ ส่วนการให้บริการผ่าน 1330 ยอมรับผู้โทรเข้ามาได้ถึง 6-7 หมื่นคน เตรียมเพิ่มบริการคู่มือมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ ส่วนความหนาแน่นของผู้ป่วยติดเชื้อที่กระจุกตัวใน กทม. ยืนยัน สร.พร้อมให้การสนับสนุน แต่ต้องขึ้นอยู่กับภารกิจของทาง กทม.

3. โครงการ เจอ-แจก-จบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, มติชนสุดสัปดาห์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ช่อง 7, workpointtoday, 77kaoded, thestandard, js100, moneyandbanking, newtv)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ติดตามแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตามที่ สธ.ได้ปรับแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 รูปแบบใหม่ OPD เจอ-แจก-จบ ขณะนี้พบว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่กทม.ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษา จึงสั่งการให้ผู้ว่าฯ กทม. เร่งแก้ไข เปิดระบบรับผู้ป่วยในส่วนของรัฐ.สังกัดกทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง สังกัดกทม. ให้สามารถรับผู้ป่วยนอกแบบ เจอ แจก จบ ได้จำนวนมากขึ้นอย่างเต็มขีดความสามารถ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ)

- น.ส.นภัสสร พลระวีวงศ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพื่อไทย ตั้งคำถามต่อรัฐบาลถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น ยอดผู้ป่วยเพิ่มแต่เข้าถึงการรักษาได้ล่าช้า บริหารจัดการ เจอ-แจก-จบ ระบบพร้อมหรือไม่ รัฐบาลควรเปิดจุดจ่ายยาและเพิ่มคู่มือ 1330 ให้เพียงพอ ติดต่อดี 24 ชม.

4. Digital Health Platform

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สวท., กรมประชาสัมพันธ์, mcot, TNN, infoquest, pattayamail, Chiangmai-mail, thailandplus)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. แถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาหมอพร้อมสู่ Digital Health Platform ร่วมกับ 4 วิชาชีพ ด้านสุขภาพ ได้แก่ แพทย์สภา ทันตแพทย์สภา สภาเภสัชกรรม และสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นการนำข้อมูลของประชาชนมาลงในแพลตฟอร์มหมอพร้อม ทั้งข้อมูลสุขภาพส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับสถานพยาบาล เริ่มนำร่องในเขตสุขภาพที่ 8-9 และยังเอื้อให้บุคลากรทางการแพทย์ นัดหมาย ตรวจสอบสุขภาพ การให้คำปรึกษากับแพทย์ (Telemedical Lab) การแปลผลรายงานสุขภาพเบื้องต้นใช้เป็นข้อมูลสุขภาพด้านการรักษาโควิด 19

5. ขึ้นชมคอลเซ็นเตอร์โควิด สสอ.หล่มสัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

- ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปบันทึกการสนทนาระหว่างผู้ติดเชื้อโควิด 19 กับ จนท.ควบคุมโรค สสอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อธิบายให้ผู้ติดเชื้อทราบถึงขั้นตอนการรักษา การเตรียมตัว การเดินทาง ตลอดจนถึงการดูแลตัวเองและบุคคลใกล้ชิด แนะนำสิทธิในการเบิกค่าประกันสำหรับผู้ทำประกันเอาไว้ ทำให้ชาวเน็ตแสดงความชื่นชม

6. ชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน้า

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยตามที่มีการนำเสนอข่าวพบมีผู้ทิ้งชุดตรวจ ATK แบบที่ใช้แล้วลงถังขยะทั่วไป โดยไม่มีการผูกมัดถุงขยะให้มิดชิดหรือเขียนป้ายบอกเตือน ทำให้ประชาชนวันเกิดการแพร่เชื้อตามจุดทิ้งขยะต่างๆ เนื่องจากชุดตรวจ ATK ส่วนที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง น้ำมูก หรือน้ำลาย ถือเป็นขยะติดเชื้อ ขอความร่วมมือประชาชนกำจัดอย่างถูกวิธี โดยฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือราดด้วยผงฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น ควรแยกทิ้งกับขยะทั่วไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- เพจเฟซบุ๊ก หมอเวร โปสต์จากกรณีมีคลิปคนขึ้นเครื่องบินแล้วนำไม้ SWAB ไปป้ายตามจุดต่างๆ บนเครื่อง ปรากฏว่าผลขึ้นเป็นบวก ว่าชุดตรวจ ATK ถูกออกแบบให้ใช้ตรวจกับสารคัดหลั่งในโพรงจมูกแล้วหยดตามด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ที่อยู่ในชุดตรวจ ซึ่งต้องใช้ตรงกับยี่ห้อชุดตรวจ จะใช้ข้ามยี่ห้อไม่ได้ เพราะจะทำให้ผลเพี้ยน หากนำสารต่างๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมมาผสม เช่น น้ำยาทำความสะอาดซึ่งไม่ใช่สารประกอบที่เกิดขึ้นแคในโพรงจมูกอย่างที่ออกแบบไว้ ผลที่ได้จะถูกรบกวนจากสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผลบวก/ลบที่เห็นในชุดทดสอบ จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าคืออะไร

7. รพ.สต.ห้วยงาช้าง ไล่ผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เดลินิวส์, sanook, nationtv

- เพจอยากดังเดี๋ยวจดให้ รีเทิร์น part 3 โปสต์ว่า หญิงติดเชื้อโควิด 19 ถูกศูนย์พักคอย รพ.สต.ห้วยงาช้าง ต.พุทธบาท อ.ชนแดน ปฏิเสธไม่ยอมรับตัวเข้ารับรักษาในศูนย์พักคอย และผลักใส่ว่ไปติดที่โหนดมาให้ไปรักษาที่นั่น ญาติทราบข่าวจึงพาตัวมาขอเข้ารับรักษาที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลชนแดน ด้านนายนาวิน สังฆมาต นายอำเภอชนแดน เผยเบื้องต้นตรวจสอบแล้วได้รับรายงานว่าทางศูนย์พักคอย รพ.สต.ห้วยงาช้าง ไม่ได้ปฏิเสธการรักษา แต่ครอบครัวและผู้ป่วยประสงค์เข้ารับรักษาที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลชนแดน ทั้งนี้ ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หากพบว่าจนท.ศูนย์พักคอย รพ.สต.ห้วยงาช้าง ไม่รับและไล่ผู้ป่วยจริง จะลงโทษตามวินัย

8. ขอความเป็นธรรมกรณีเรียกค่ารถนำส่งกลับไปกักตัวราคาสูง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, เพจเรื่องเล่าเช้านี้, sondhitalk

- เพจอยากดังเดี๋ยวจดให้รีเทิร์น part 3 โปสต์คลิปนายอำพล วัย 30 ปี เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จึงเข้ากักตัวที่ รร.เอ็นวายซีดี จ.สมุทรปราการ ฮอสพิเทลในเครือข่าย รพ.สุขเวช โดยต้องจ่ายค่ากักตัววันละ 1,800 บาท จึงต้องการกลับไปกักตัวที่บ้าน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ติดต่อรรพ. เองมีค่านำตัวส่ง 4,000 บาท แต่เมื่อรรพ.มาถึง จนท.รพ. ที่ดูแลฮอสพิเทลไม่ให้กลับ อ้างว่าจะต้องใช้รถของรพ.ที่จัดหาให้เท่านั้น ซึ่งเป็นรถของมูลนิธิแห่งหนึ่ง ไม่ใช่รถพยาบาลของรพ. แต่ที่น่าตกใจคือถูกเรียกเก็บค่ารถเป็นเงิน 15,000 บาท เมื่อมาถึงขอนแก่นได้เข้ากักตัวที่ รพ.สต.กุดธาตุ กรณีนี้ต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากการถูกเรียกเก็บค่ารถพยาบาลที่เป็นรถของมูลนิธิสูงมากถึง 15,000 บาท ล่าสุด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ทราบเรื่องแล้ว ขณะนี้ได้ประสานไปยัง สสจ.ขอนแก่น เพื่อตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, mcot, thestandard, ChiangmaiNews, newtv, thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพลเกี่ยวกับพฤติกรรมกรมการสวมหน้ากากในที่สาธารณะ พบว่า สวมหน้ากากตลอดเวลา ร้อยละ 97 สวมบางครั้งและไม่สวมเลย ร้อยละ 3 จึงขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากป้องกันตนเองตลอดเวลาและสวมให้ถูกวิธี ที่สำคัญไม่ควรฉีดแอลกอฮอล์ลงในหน้ากากอนามัยเพื่อฆ่าเชื้อโรค จะทำให้คุณสมบัติของสารกันน้ำเสื่อมประสิทธิภาพ เกิดการรั่วซึม และไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วันรณรงค์สากลเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thejournalistclub, thaigov, ejan)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย เปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “Ending AIDS: Zero Discrimination, One World” เนื่องในวัน Zero Discrimination Day (วันรณรงค์สากลเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ) ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงาน พร้อมกำหนดประเด็นปัญหาสำคัญเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ในการลดความเหลื่อมล้ำและยุติโรคเอดส์ให้ได้ภายในปี 2573 เผยไทยพร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการติดตามและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในทุกรูปแบบ</p>	-
<p>พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารจิตเวช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารจิตเวช รพ.สวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ จ.นครสวรรค์ ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 80 และมีแผนที่จะย้ายในเดือน ส.ค.นี้ สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้เฉลี่ย 3,000 คน/วัน ครอบคลุมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ช่วยลดการเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพฯ เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยด้านจิตเวชที่มีอาการรุนแรง จิตเวชเด็ก จิตเวชวัยรุ่น และยาเสพติด ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ได้รับการดูแลที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยังคงคุณค่าความเป็นมนุษย์</p>	-
<p>ดูแลผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaigov, newtv, mcot)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ติดตามการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 3 พบปัญหาฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยทำงานมากที่สุด เพศชายมากกว่าหญิง ปัจจัยร่วมจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ โรคเรื้อรังทางกาย และปัญหาเศรษฐกิจ กำชับทุกฝ่ายเน้นดูแลผู้ป่วยจิตเวชเสมือนคนในครอบครัว ให้สามารถเข้าถึงการรักษา และใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข</p>	-
<p>กัญชง กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุรโคตร ผู้ช่วยปลัด สธ. เผยผลการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจร ปลดล็อก กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ เขตสุขภาพที่ 9 จ.สุรินทร์ ว่า ภาพรวมการจัดงานมีผลตอบรับออกมาดี มีประชาชนเข้าร่วมงานทั้ง จ.สุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ รวมทั้งจากเขตสุขภาพอื่นๆ เช่น ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดยครั้งต่อไป จะจัดที่เขตสุขภาพที่ 5 จ.กาญจนบุรี ช่วงวันที่ 11-13 มี.ค. และวันที่ 18-20 มี.ค. เขตสุขภาพที่ 11 จ.ระนอง หมุนเวียนไปทุกสัปดาห์จนครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ เว้นแค่ช่วงสงกรานต์เท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า)</p> <p>- นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาด้านกัญชงและกัญชาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และลงนามความร่วมมือ ด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จ.ลำปาง โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2565 - 2570 เป็นการบูรณาการการทำงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ด้านกัญชง กัญชาอย่างครบวงจร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร และทรัพยากรในการวิจัยและการพัฒนา ด้านกัญชง กัญชาอย่างสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้เกิดการผลักดัน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของ กัญชง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชาต่อไป</p> <p>หยุดยุงลายในวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เชิญชวนให้ชาวพุทธ ร่วมลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายช่วงวันวันมาฆบูชา โดยการทำบุญวิถีพุทธ หยุดยุงลายในวัด เพื่อเป็นการสร้างบุญด้วยกิจกรรมที่ประชาชนช่วยกันทำให้อวัด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนโดยทั่วไป รวมไปถึงชุมชนอื่นๆ ด้วย ด้าน นพ.สุวิช ธรรมปาโล นพ.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม ควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วง มกราคม-เมษายน เป็นช่วงสำคัญของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยขอให้ยึดหลัก เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะบริเวณรอบบ้าน และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์</p>	-
<p>การฉีดฟิลเลอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, thailandplus, thaigov, thansettakij, bangkokbiznews, nationtv, mcot, newtv)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) หรือการฉีดสารเติมเต็มเข้าสู่ผิวหนังเพื่อช่วยแก้ไขปัญหามี ริ้วรอยร่องลึก บริเวณต่าง ๆ ของใบหน้า โดยทั่วไปแบ่งเป็นชนิดชั่วคราว และชนิดกึ่งถาวร ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังก่อนฉีด และปฏิบัติตามข้อแนะนำก่อนและหลังการฉีดเพื่อลดโอกาสเกิดความผิดปกติหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน</p>	-
<p>ภาวะเครียดจากการเสพยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส</p> <p>- ช่วงนี้สังคมและสื่อสนใจติดตามข่าวมากขึ้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะข่าวคดีแดงโม ขบวนการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน และข่าวสงครามรัสเซียกับยูเครน สื่อบางสำนักเล่นข่าวเพื่อสร้างความสนใจ เพื่อให้เกิดประเด็นดราม่า ร้อนแรง กระทบอารมณ์จิตใจประชาชน ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า บางคนเสพยามากจนมีภาวะเครียด ประชาชนทั่วไปที่มีจิตใจแข็งแรงก็มีโอกาสเครียดได้ ที่น่ากังวล คือ ผู้มีจิตใจอ่อนไหว มีสภาพจิตใจเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ทั้งโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการรับข่าว ผากญาติมิตรให้ใส่ใจผู้ป่วยเกี่ยวกับการเสพยาด้วย</p>	-
<p>เตือนฮีตสโตรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สจจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนจัด ควรดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากจำเป็นให้กางร่มหรือใส่หมวก และควรดื่มน้ำมากๆ และให้เพียงพอ ลดความเสี่ยงเกิดโรคลมแดด หรือฮีตสโตรกที่อันตรายถึงชีวิตในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว</p>	-
<p>ผ้าใส่ตึงเด็ก 10 ขวบเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, topnews, 77kaoed, amarintv, mcot, ch7, thailandplus, thaigov, newtv, mcot)</p> <p>- นางสาวหยุด สีทอง อายุ 39 ปี ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวกรณีบุตรชาย 10 ปี ปวดท้องใส่ตึงอีกเสบ รักษาที่รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว แต่ชั้นตอนล่าช้ามาก ต้องรอ 10 กว่าชั่วโมงถึงจะได้ผ้าตัด สุดท้ายเด็กใส่ตึงแตกและเสียชีวิต ต่อมาเพชบุรีของรพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและขอภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่าทีมผู้บริหารพูดคุยทำความเข้าใจกับครอบครัวน้องสงกรานต์แล้ว รวมถึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบการทำงาน ป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีก</p>	-
<p>ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มจำนวนประชากร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์</p> <p>- มีผู้เขียนจดหมายถึงเดลินิวส์ แสดงความเห็นถึงกรณี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. มอบนโยบายให้เพิ่มจำนวนประชากร ที่ขณะนี้มียู 66 ล้านคน ซึ่งตนไม่เห็นด้วย มองว่าประเทศไทยมีประชากรมากเกินไป ตัวเลขที่เหมาะสมน่าจะประมาณ 40-50 ล้านคน เหตุผลคือ 1.การอ้างว่าไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงต้องเพิ่มประชากร แสดงว่าเด็กแรกเกิดจะกลายเป็นยอดคนชราในอนาคต ก็จะต้องเพิ่มจำนวนประชาชนไม่สิ้นสุด 2.ทรัพยากรในประเทศมีจำกัด และ 3.เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทนแรงงานคน ทำให้คน 1 คน สามารถดูแลคน 10-20 คนได้สบาย จึงควรเพิ่มคุณภาพชีวิตมากกว่าเพิ่มจำนวนประชากร</p>	-